

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการพิมพ์)

นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ เกิดวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ อายุ ๕๑ ปี สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิตร พ.ศ. ๒๕๑๙ เข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ การบริหารจัดการ และศึกษาดูงานอุตสาหกรรมการพิมพ์ในแถบ เอเชีย ยุโรป สแกนดิเนเวีย และสหรัฐอเมริกา



นับตั้งแต่สำเร็จการศึกษา ดำเนินธุรกิจการพิมพ์ของครอบครัวมาโดยตลอด ได้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่องานวิชาการ เช่น ได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย ที่ปรึกษาสมาคมการพิมพ์หลายแห่ง เป็นวิทยากรพิเศษด้านบริหารธุรกิจการพิมพ์แก่หน่วยราชการและสถาบันการศึกษา รวมถึงให้ความร่วมมือให้อาจารย์และนักศึกษาได้ดูงาน ฝึกงานในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ “สินสาคร” แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ซึ่ง เป็นกิจกรรมของตนเองอย่างต่อเนื่อง

นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ เกิดในครอบครัวที่ดำเนินธุรกิจโรงหล่อตัวพิมพ์ จึงได้มุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจไปสู่การจำหน่ายเครื่องพิมพ์ออฟเซต และระบบการพิมพ์อื่น ๆ รวมถึง การเป็นตัวแทนจำหน่ายกระดาษ และวัสดุการพิมพ์จากต่างประเทศ ขยายออกเป็นบริษัทในเครือถึง ๑๐ บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจเชื่อมโยงให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์ครบวงจร

พ.ศ. ๒๕๔๐ นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ ได้รับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด และประธานกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร เป็นนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้ โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗ ส่งผลให้โรงพิมพ์ที่เข้าไปดำเนินการในนิคมอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริมการลงทุนโดยยกเว้นภาษีรายได้ ๘ ปี จึงเป็นศูนย์กลางการพิมพ์ที่ครบวงจรมีการลงทุนในเนื้อที่ ๑,๕๐๐ ไร่ ด้วยโรงงานอุตสาหกรรมการพิมพ์ ๖๐ ราย มูลค่าการลงทุนมากกว่า ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท สามารถพัฒนาคุณภาพและผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการส่งออกเติบโตมีมูลค่ามากกว่า ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ในปัจจุบัน

นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุน แก่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเป็นวิทยากรพิเศษ ให้นักศึกษาเข้ารับการดูงาน ฝึกงานของบริษัทและในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์ ให้คำแนะนำ และช่วยบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ โดยไม่คิดมูลค่า รวมถึงบริจาคเงินสมทบในกองทุนกระดาษและกลั่นสี ของคณะ เพื่อพัฒนาการศึกษา

จากการที่ นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ ได้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการพิมพ์ สามารถพัฒนาธุรกิจของตนเองเติบโต ก้าวหน้ามั่นคง กับทั้งส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมการพิมพ์และสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นควรมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการพิมพ์) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป